

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026**

1. Nêu tóm tắt trích ngang lý lịch của bản thân.

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Phương
- Ngày, tháng, năm sinh: 03/5/1988
- Quê quán: Huyện Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng
- Thường trú: Tổ 2, Khu 4A, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Chức vụ: Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch
- Ứng cử: Đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Đánh giá khái quát kết quả hoạt động của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng nhân dân thành phố đã khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong phương pháp tổ chức và hoạt động theo hướng dân chủ, thực chất, hiệu quả. Phát huy toàn diện chức năng của HĐND trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước. Nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức 22 kỳ họp, ban hành 154 Nghị quyết, thực hiện 44 chương trình giám sát, 23 chương trình khảo sát chuyên đề và thường xuyên tiếp xúc cử tri nhằm lắng nghe cử tri phản ánh, tìm hiểu nguyên nhân, sàng lọc, phân loại và gửi đến các cơ quan chức năng giải quyết. Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đều có tính khả thi cao, giải quyết được những vấn đề cấp bách, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, được đông đảo cử tri đồng tình, hưởng ứng.

Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND thành phố được thông qua trong nhiệm kỳ đã tạo cơ sở pháp lý để UBND thành phố xây dựng kế hoạch hàng năm, tổ chức thực hiện và đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao, bình quân 13,2%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 11.500 tỷ đồng. Sự nghiệp văn hóa, thể thao, giáo dục- đào tạo, y tế có sự chuyển biến tiên bộ rõ nét. Công tác chính trị đô thị được đẩy mạnh, diện mạo đô thị được đổi mới, nhiều quy hoạch trọng điểm, công trình dự án lớn được thành phố triển khai thực hiện. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững.

3. Đặt vấn đề về bản thân khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.



Với cương vị là Chuyên viên tổng hợp ngân sách của phòng Tài Chính - Kế hoạch, trong thời gian vừa qua tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tham mưu cho lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch trình UBND thành phố nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách của địa phương, đề trình HĐND thành phố thông qua và ban hành Nghị quyết. Các Nghị quyết đó đã và đang được phát huy trong thực tiễn như: Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025; Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; Nghị quyết về thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố và một số biện pháp điều hành ngân sách địa phương,...

Tôi rất phấn khởi và vinh dự được Ủy ban bầu cử thành phố, Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước Cấp ủy, chính quyền địa phương, trước cử tri và nhân dân phường Cẩm Tây.

Qua thực tế công tác tôi được biết phường Cẩm Tây những năm qua tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phát triển ổn định. Là một trong những địa phương được thành phố quan tâm đầu tư nhằm chỉnh trang đô thị, khắc phục ô nhiễm môi trường. Nổi bật là một số dự án như: Hạ ngầm tuyến điện và cải tạo nâng cấp tuyến đường Yết Kiêu; Cải tạo công và đường Phạm Ngũ Lão khu Minh Khai; Cải tạo công và đường Phan Chu Trinh liên khu Minh Khai, Lao Động; hỗ trợ xi măng làm 10 tuyến đường ngõ xóm,... Tuy nhiên trên địa bàn thành phố Cẩm Phả nói chung và phường Cẩm Tây nói riêng còn không ít những khó khăn, bất cập cần tiếp tục được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm đầu tư, giải quyết để nâng cao ngày một tốt hơn đời sống nhân dân như vấn đề ô nhiễm môi trường, cơ sở hạ tầng còn thiếu đồng bộ, tệ nạn xã hội còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp,... Đó là vấn đề trăn trở của các cấp, các ngành và mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân.

Nếu được sự giúp đỡ của các vị đại biểu, sự ủng hộ của cử tri phường Cẩm Tây tôi được bầu là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, điều trước tiên tôi nghĩ mình phải tìm hiểu kỹ hơn, nghiên cứu sâu hơn về trách nhiệm, nhiệm vụ của Đại biểu HĐND để hoàn thành tốt chức trách của người đại biểu HĐND và tôi mong muốn thực hiện tốt những mục tiêu hành động sau đây:

1- Tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp Hội đồng nhân dân. Phát huy hết khả năng, trí tuệ và kinh nghiệm công tác để đóng góp xây dựng các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, định hướng, chỉ đạo UBND và các ban, ngành có những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội một cách sát thực, phù hợp, hiệu quả nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của nhân, phấn đấu vì mục tiêu đến năm 2025, thành phố Cẩm Phả không còn hộ nghèo.

2- Thường xuyên sâu sát với cơ sở, hiểu thực tiễn, liên hệ chặt chẽ với cử tri, với nhân dân, thực hiện tốt và tham gia đầy đủ các chương trình tiếp xúc cử tri. Luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của

nhân dân, để phản ánh, báo cáo Hội đồng nhân dân và đề xuất với các cấp chính quyền về những vấn đề mà nhân dân và cử tri quan tâm.

3- Phát huy tốt nhất vai trò hoạt động giám sát của người đại biểu Hội đồng nhân dân đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố trong việc thực thi pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các Quyết định của cơ quan nhà nước cấp trên để Hội đồng nhân dân hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả và thực sự là chính quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

4- Để có thể hoàn thành tốt được trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân, bên cạnh công việc chuyên môn tôi thiết nghĩ mình cần có kế hoạch và dành thời gian thỏa đáng cho việc học tập, nghiên cứu nâng cao kiến thức pháp luật, các kiến thức về văn hóa, xã hội, đặc biệt là các vấn đề mà cử tri đang quan tâm để nâng cao trình độ hiểu biết, hoàn thiện hơn nữa bản thân đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công việc.

5- Với cương vị công tác của mình, tôi mong muốn sẽ có ý kiến đề xuất với Hội đồng nhân dân quan tâm giám sát, phản ánh với UBND thành phố quan tâm hơn nữa đến việc nâng cấp, cải tạo các tuyến đường liên khu, liên tổ; hệ thống điện chiếu sáng trong khu dân cư nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho nhân dân.

Trên đây là chương trình hành động của tôi. Tôi mong muốn tiếp thu những ý kiến đóng góp của các cử tri và quan tâm ủng hộ, giúp đỡ, bầu tôi là người đại biểu HĐND thành phố, để tôi phấn đấu và hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đóng góp một phần công sức của mình vào sự nghiệp phát triển vững mạnh của thành phố nói chung và của phường Cẩm Tây nói riêng ngày càng giàu đẹp, đáp ứng được kỳ vọng của cử tri và nhân dân đã gửi gắm./.

NGƯỜI VIẾT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG



Nguyễn Thị Thu Phượng